



Tại Sao **Việc Xác Nhận Phụ Hệ** Có Thể Giúp Cho Quý Vị và Đứa Con Mới Sinh Của Quý Vị

Tờ Khai Xác Nhận Phụ Hệ là văn kiện gì?

Sau khi được cả hai người cha và mẹ ký tên, thì **Tờ Khai Xác Nhận Phụ Hệ** sẽ là một tài liệu pháp lý cho biết người đàn ông đó là người cha ruột của đứa trẻ. Việc ký tên vào **Tờ Khai Xác Nhận Phụ Hệ** là một sự tự nguyện.

Tờ Khai Xác Nhận Phụ Hệ có thể giúp ích cho chúng tôi như thế nào?

Khi hai người cha và mẹ không chính thức kết hôn với nhau vào lúc người mẹ mới khởi sự mang thai hoặc vào lúc sinh đứa trẻ, thì người cha có thể **KHÔNG** được xem là người cha pháp định với những quyền hoặc các trách nhiệm đối với đứa trẻ đó. Quý vị có thể ký **Tờ Khai Xác Nhận Phụ Hệ** để giúp người cha có được các quyền luật định như là người cha của đứa trẻ. Khi đã được cả hai người cha mẹ ký tên, mẫu đó sẽ thiết lập về mặt pháp lý một mối liên quan phụ hệ giữa người cha và đứa trẻ.

Tại sao tôi cần phải ký tên vào tờ khai này?

Để cho đứa trẻ thấy rằng quý vị hành diện là người cha của đứa trẻ!
Để xác minh về mặt pháp lý người đàn ông này là người cha của đứa trẻ.
Cho quyền ghi thêm họ của người cha vào giấy khai sinh của đứa trẻ.
Cho quyền thêm tên đứa con của quý vị vào kế hoạch bảo hiểm y tế của người cha.
Giúp bảo đảm rằng trong trường hợp người cha qua đời hoặc bị mất năng lực thì phúc lợi an sinh xã hội hoặc phúc lợi cựu chiến binh của người cha sẽ được trả cho con của quý vị nếu hội đủ điều kiện.
Giúp bảo vệ quyền thừa kế của đứa con đối với di sản của người cha.

Khi tôi ký tên vào tờ khai này điều đó có ý nghĩa như thế nào?

Sau khi cả hai người cha mẹ ký tên vào **Tờ Khai Xác Nhận Phụ Hệ** và nộp mẫu đó cho California Department of Social Services (Nga Xã Hội Tiểu Bang), mẫu đó thiết lập về mặt pháp lý mối liên quan phụ hệ giữa người cha và đứa trẻ. Một khi phụ hệ đã được thiết lập, người cha sẽ có những quyền và các trách nhiệm về tài chánh pháp định của một người cha theo luật của California. Việc ký tên vào tờ khai này sẽ cho người cha các quyền xin đứng chăm sóc/giám hộ hay thăm viếng của người cha, trong một vụ tố tụng tại tòa, và quyền được hỏi ý kiến liên quan đến việc cho đứa con này làm con nuôi.

Chúng tôi có thể xin hủy bỏ hay bãi bỏ sau khi chúng tôi đã ký tên vào tờ khai không?

Cả hai người cha hoặc mẹ đều có thể xin bãi hay hủy bỏ **Tờ Khai Xác Nhận Phụ Hệ** bằng cách điền hoàn tất vào một mẫu đơn xin rút lại **Tờ Khai Xác Nhận Phụ Hệ** và nộp mẫu đơn đó cho California Department of Social Services trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký tên vào **Tờ Khai Xác Nhận Phụ Hệ**. Có thể hỏi lấy mẫu đơn xin rút lại tờ khai này tại các văn phòng của District Attorney's Family Support Office (ban hỗ trợ gia đình thuộc biện lý cuộc) ở địa phương hoặc phòng hộ tịch ở địa phương.

Tôi phải điền tờ khai này như thế nào?

Cha và mẹ của đứa trẻ cần phải điền vào các phần A và B của tờ khai. Các người chúng sẽ điền vào phần C. Xin đọc những lời hướng dẫn trong tờ khai để biết thêm chi tiết.

Tôi phải làm sao nếu tôi còn có thêm những điều thắc mắc?

Để biết thêm chi tiết về **Tờ Khai Xác Nhận Phụ Hệ**, việc thiết lập phụ hệ hoặc vấn đề cấp dưỡng cho con, xin quý vị liên lạc với District Attorney's Family Support Office, Family Law Facilitator's Office (văn phòng hướng dẫn các thủ tục liên quan tới việc thi hành luật gia đình) hoặc với tổ chức phụ trách các dịch vụ về pháp lý ở địa phương.

